

**BỘ TÀI CHÍNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **13570** /BTC-TCHQ

V/v xử lý thuế đối với xe  
ô tô là tài sản di chuyển  
của Việt kiều hồi hương

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2005

Kính gửi: - Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt  
- Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài  
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1167/C26(P4) của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt và công văn số 1034/UBNVN của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao hỏi về việc thực hiện thu thuế đối với tài sản di chuyển (ô tô, xe máy) của Việt kiều hồi hương, chuyển nhượng cho đối tượng khác tại Việt Nam. Bộ Tài chính có ý kiến về vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 12, Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Điểm 3, mục I, phần D Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì: Hàng hoá là tài sản di chuyển của người Việt Nam ở nước ngoài được phép về định cư tại Việt Nam gồm: ô tô, xe máy, tivi, tủ lạnh, điều hoà nhiệt độ, dàn âm thanh đang sử dụng của gia đình được miễn thuế nhập khẩu mỗi thứ một chiếc.

Trường hợp người Việt Nam ở nước ngoài được phép về định cư ở Việt Nam, tài sản di chuyển được đăng ký lưu hành tại Việt Nam là tài sản cá nhân, vì lý do chính đáng như không còn nhu cầu sử dụng, sức khoẻ yếu, gia đình gặp khó khăn... có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền thì được chuyển nhượng và không phải làm thủ tục Hải quan để chuyển nhượng theo quy định tại Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/5/2001 của Tổng cục Hải quan. Việc chuyển nhượng hàng hoá trong trường hợp này là thay đổi sở hữu tài sản cá nhân, không phải thay đổi mục đích đã được miễn thuế do vậy chỉ phải nộp lệ phí trước bạ, không phải nộp truy thu thuế nhập khẩu.

Bộ Tài chính thông báo đề Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, TCHQ (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG



Trương Chí Trung